

14 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน

เรื่อง ประกาศแจ้งความคืบหน้าการรวมกิจการระหว่าง บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

และ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนแจ้งลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านให้ทราบถึงพัฒนาการครั้งสำคัญ ในการเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัดและยั่งยืน สามารถส่งมอบบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ครบวงจรและไร้รอยต่อภายในภูมิภาคอาเซียน ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบทางธุรกิจและไปได้ไกลกว่า ผ่านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยใน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรวมกิจการโดยการแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับหุ้นสามัญในบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด (“SCGL”) (บริษัทย่อยร้อยละ 98.20 ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”)) ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการรวมกิจการกับ SCGL ดังกล่าว

ในขณะนี้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ จะดำเนินการตามมติผู้ถือหุ้นโดยดำเนินการการแลกหุ้น (Share Swap) ให้แล้วเสร็จ และ บริษัทฯ จะดำเนินการ อื่นๆดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ เป็น **บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)** (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)
2. เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Brand Logo) ตามภาพด้านล่างนี้ (ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)
3. เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ (Ticker Symbol) จาก JWD เป็น SJWD (ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566)




ตราสัญลักษณ์ของ SCGJWD ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ยังคงตัวตนเดิม โดยผสมผสานเชิงของสองแบรนด์เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงด้วยเส้นสีที่สื่อถึงสัญลักษณ์ Infinity บ่งบอกถึงศักยภาพการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดและยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอาเซียนที่ลูกค้าไว้วางใจ”

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้ครอบคลุมทุกความต้องการ โดยการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการในปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถยกระดับการให้บริการภายใต้ศักยภาพอันแข็งแกร่งของสองผู้เชี่ยวชาญ ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งเสริมการเติบโตของ

ลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่ดี จากลูกค้าและพันธมิตรเช่นที่เคยได้รับเสมอมา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายชวินนทร์ บัณฑิตกฤษดา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

โทร 02-710-4000 หรือ LINE Official @SCGJWD หรือ Facebook SCGJWD Logistics